
Stjórnarfundur fimmtudaginn 15 apríl kl 20. Símafundur.

Mætt: Sverrir, Margrét, Gréta og Lilja sat fundinn.

1. Viðrunarhólfin. Rætt um verðlagningu og vinnu við að girða. Sprettur sér alfarið um að girða.

2. Vel hefur tekist til hjá reiðvveganefnd við fjármögnun á reiðvegum. Vel gert hjá þeim. Pétur
fulltrúi stjórnar í samskiptum við reiðveganefnd.

3. Áhugamannadeildin. Gríðarlega vel tekist til og miklar þakkir til þeirra er að því komu.

4. Hreinsunardagur fyrirhugaður. Umhverfisnefnd.

5. Önnur mál.

Fundi slitið kl 21.30

Sverrir ritaði fundargerð


